



ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น
หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล
สายงานผู้บริหารที่ว่าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำ
เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น
หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร
ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารท้องถิ่น) ระดับต้น

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำ ได้ดำเนินการคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานส่วนตำบล
พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร ตำแหน่ง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารท้องถิ่น) ระดับต้น เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุม
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย เสร็จสิ้นไปแล้ว นั้น

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๘ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเชียงราย
เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกสำหรับพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ลงวันที่
๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้)

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำ ได้กำหนดเงื่อนไขการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกไว้ ดังนี้

๑. บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกให้ใช้ได้ไม่เกิน ๖๐ วัน นับแต่ประกาศผลการคัดเลือก โดยองค์การ
บริหารส่วนตำบลอื่นจะขอใช้บัญชีคัดเลือกนี้ไม่ได้
๒. การคัดเลือกครั้งนี้ ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกให้รับรองคุณสมบัติของตนว่าถูกต้อง และ
มีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติในตำแหน่งที่รับสมัคร ตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือกฯ ลงวันที่
๑๑ กันยายน ๒๕๖๖ หากมีการตรวจสอบคุณสมบัติแล้วพบว่ามีคุณสมบัติดังกล่าวไม่ครบถ้วนจะถือว่าเป็นผู้ขาด
คุณสมบัติ และไม่มีสิทธิได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่คัดเลือกได้

๓. การแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือก องค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำจะรายงานต่อคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตำบลจังหวัดเชียงราย เพื่อขอความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือกฯ จากบัญชีรายชื่อ
แนบท้ายประกาศผลการคัดเลือกฯ ที่ได้ขึ้นบัญชีไว้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายสนั่น มาหล้า)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำ

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหารที่ว่าง
 ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานท้องถิ่น) ระดับต้น
 แบบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

ลำดับ ที่	เลข ประจำตัว	ชื่อตัว - ชื่อสกุล ตำแหน่ง /สังกัด ผู้สมัคร	คะแนนที่ได้	
			สมรรถนะหลัก ทางการบริหาร (๑๐๐ คะแนน)	คุณสมบัติผู้สมัครคัดเลือก (๑๐๐ คะแนน)
๑	๐๐๑	ร้อยโทคำพูน ไชนามล ตำแหน่ง เจ้าพนักงานปกครอง (ปลัดอำเภอ) ระดับชำนาญการ ฝ่ายความมั่นคง สังกัดปกครอง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย	๘๓.๑๔	๘๔.๔๐

ลงชื่อ

(นายสนั่น มาหล้า)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำ